



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ประกาศเจตนารมณ์
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายอัครพล คุรุศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของข้าราชการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร ทุกคนว่า สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร เป็นหน่วยงานที่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึกสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันอย่างอัตโนมัติ โดยคำนึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นหลัก มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณ เป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบนำสู่ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร ใส่สะอาด ร่วมด้านทุจริต (HSS Zero Tolerance)

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอัครพล คุรุศาสตร์)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม
และบริการการแพทย์ครบวงจร

รายชื่อบุคลากรสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
แนบท้ายประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลงวันที่ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	นายอัครพล คุรุศาสตร์	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร	✓
กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน			
ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวกรวรรณ โสภี	นักวิชาการพัสดุ	
2	นางสาวจิรายุ หุนสูงค์	นักจัดการงานทั่วไป	
3	นายทัตเทพ เมืองวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
4	นางสาวศลิษา มหาชน	นักจัดการงานทั่วไป	
5	นางสาวศรินทรา ดวงมีโสม	ปฏิบัติงานวิชาการเงินและบัญชี	
6	นายธิพลฐจวิศ ขำศรีวงศ์	ปฏิบัติงานขับรถยนต์	
7	นางสาวอาทิตย์ญา แสงไพโรจน์	ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	
8	นายธนภฤต สุทธิจิตต์	ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์	
9	นางสาวพัชรภรณ์ ป้อมหิน	ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์	
10	นางณัชชา วงศ์สุวรรณ	ปฏิบัติงานธุรการ	
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ			
1	นางสาวศรินภา สระทองหน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
2	นางสาววรภรณ์ ชัดทาน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
3	นางสาวอัจฉราภรณ์ พวงบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
4	นางสาวภาณุมาศ จูประเสริฐ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
5	นางสาวฐิติกานต์ พัฒนมาศ	นักจัดการงานทั่วไป	
6	นายอัครวัฒน์ คุ้มเมือง	นักจัดการงานทั่วไป	
7	นางสาววรรณนิศา ศรีเลอจันทร์	นักวิเทศสัมพันธ์	
8	นางสาวพิชามณูช วงศ์ชูศักดิ์	ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์	
กลุ่มความร่วมมือสุขภาพระหว่างประเทศ			
1	นางสาวกิตติยา ศรีสุข	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
2	นางสาวกนกวรรณ ศิลโสภณ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
3	นางสาวสมกมล เกรรัมย์	นักวิเทศสัมพันธ์	
4	นางสาวธัญรัตน์ กาทหลง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
5	นางสาวสุพิชญา ฉิมวงศ์	ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์	
6	นายภัทรพงศ์ บุคชาดา	ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป	
7	นายอนุรักษ์ แหวนสุข	ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์	